





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ประธานคณะกรรมการฯ หมวดที่ ๑ ถึง กฟต.๑
เลขที่ ต.๑ฝบพ. /๒๕๖๖ วันที่
เรื่อง ขออนุมัตินโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดการพลังงานของ กฟต.๑
เรียน ผชก.(ต๑)

ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ (หนังสือที่ กพส.(พส.)๖๖/๒๕๖๕) อนุมัติ
ดำเนินโครงการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี ๒๕๖๕ โดยในข้อพิจารณา
ข้อที่ ๓.๒ ขออนุมัตินโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ให้ กฟภ. ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใช้เป็นนโยบายสำนักงานสีเขียวฉบับเดียวในการดำเนิน
โครงการสำนักงานสีเขียว นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ กฟต.๑ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Eco
Standard) จึงเห็นควรขออนุมัตินโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดการพลังงานของ กฟต.๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว

(นายฉอ้อน นาคเฮง)

รฝ.บพ.(ต.๑)

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑

ที่ ต.๑ฝบพ. ๓๗ /๒๕๖๖

เรียน อฝ.ทุกฝ่าย, อก.ทุกกอง

อนุมัติ - แจ้งพนักงานให้ทราบ
และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพฑูรย์ รัตนกร)
ผชก.(ต๑)

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖



นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดการพลังงาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักการของสำนักงานสีเขียว มุ่งสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยถือว่าการดำเนินการสำนักงานสีเขียวและการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ กฟภ. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องให้การสนับสนุนและถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรง จึงประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียวและการจัดการพลังงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

1. ส่งเสริมในทุกสำนักงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน พร้อมทั้งจัดการสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. สื่อสาร และสร้างจิตสำนึกทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ให้เกิดความรู้ผ่านกิจกรรมและช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการจัดการพลังงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใช้พลังงาน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กร และให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งมีการทบทวนทุกปี นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
4. รมรงค์การจัดการของเสียจากทุกกิจกรรมในสำนักงาน การลดปริมาณของเสีย การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการกำจัดอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
5. ส่งเสริมให้มีการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยและน่าอยู่
6. ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการออกแบบและการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายไพฑูรย์ รัตนกร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี

นโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสำนักงาน กฟภ. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักการของสำนักงานสีเขียว มุ่งสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และพลังงาน อันจะทำให้เกิดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยถือว่าการดำเนินการสำนักงานสีเขียว และการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุนและถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรง จึงประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว และการจัดการพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้



1. ส่งเสริมในทุกสำนักงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน พร้อมทั้งจัดการสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดจนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง



2. สื่อสารและสร้างจิตสำนึกทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ให้เกิดความรู้ผ่านกิจกรรมและช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน



3. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการจัดการพลังงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณการใช้พลังงาน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กรและให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งมีการทบทวนทุกปี นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง



4. รณรงค์การจัดการของเสียจากทุกกิจกรรมในสำนักงาน การลดปริมาณของเสีย การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการกำจัดอย่างเหมาะสมและถูกต้อง



5. ส่งเสริมให้มีการดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยและน่าอยู่



6. ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการออกแบบ และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565



(นายศุภชัย เอกอุ่น)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค